



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ประกาศคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์  
เพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหาร ระดับ ๑๐)

ตามที่คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหาร ระดับ ๑๐) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ และต่อมาคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จำนวน ๓ ราย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ดังนี้

๑. นายกวีณัฐ ศิลปพิพัฒน์
๒. นายอมรศักดิ์ พันธุ์รักษ์
๓. นางศิรินาฏ สายสนั่น ณ อยู่ธยา

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ ๑ ชั้น ๖ อาคาร ๑ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ในกรณีที่มีผู้สมัครไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์

แต่โดยที่สถานการณ์ปัจจุบันยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตลอดจนคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง อันเป็นการสอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงอนุญาตให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น สามารถเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ ๑ ดังกล่าว หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ในวัน และเวลาดังกล่าวได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายหนที ขลิบทอง)

กรรมการการยางแห่งประเทศไทย  
ประธานคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย